



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
รับเลขที่ ๑๑๕  
วันที่ 30 มี.ค. 2566  
เวลา

ที่ สก.พ ๐๑/ว.๐๐๔

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ ๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน/  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการฯ ปี ๒๕๖๖

สภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งเสริมความสามัคคี ให้ความรู้ ผดุงไว้ซึ่งเกียรติ และความเป็นธรรมให้กับสมาชิก และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ

ในการนี้ สภาการพยาบาล ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายฯ ของสภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้สมาชิกสภาการพยาบาลได้ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิหน้าที่ของตนเอง จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” โดยกำหนดจัดประชุม วิชาการ ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/คน ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ๗.๕ หน่วยคะแนน โดยผู้เข้าร่วม ประชุมเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัด ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมและชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทาง <https://services2.tnmc.or.th/landing> หรือ OR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน และอนุมัติให้ผู้บริหารทางการพยาบาล/ พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์พยาบาลในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



QR Code  
ลงทะเบียน

ดร.ราตรี ลินะกุล

(ดร.ราตรี ลินะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล

สำเนาเรียน : หัวหน้าพยาบาล

ผู้ประสานงาน : นางสาวศศิรินทร์ ขอบท่ากิจ

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๖ ๗๕๔๘ โทรสาร ๐๒ ๕๔๙ ๗๑๒๑ line ID : @985rkxrxj

สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thailand Nursing and Midwifery Council Nagarindrasri Building, C/O Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Amphur Mueang, Nonthaburi 11000



๑. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ สภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภากาชาดไทย

๓. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศไทยกำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายรอบด้าน การทำงานด้าน บริการรักษาพยาบาล ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นจากในอดีตอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่าง มากในสังคมโลกทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเป็นพลวัต ส่งผล ให้ความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ต้องสามารถรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยการสร้างเสริมเติมเต็มทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยเฉพาะด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพและด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐาน การพยาบาลซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องนำองค์ประกอบดังกล่าวเป็นหลักสำคัญ ของการประพฤติและปฏิบัติ เพื่อการปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการและพยาบาลผู้ให้บริการให้ปลอดภัย จากความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สภากาชาดไทย ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งในการ ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล การผดุงครรภ์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้บริการและส่งเสริม ความสามัคคี การผดุงความเป็นธรรม และผดุงเกียรติของสมาชิกสภากาชาดไทย ปัจจุบันสถาบันการศึกษา พยาบาลของภาครัฐและเอกชนทั่วทั้งประเทศ ๑๐๒ สถาบัน ร่วมกันผลิตพยาบาลได้ปีละประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน ซึ่งจำนวนพยาบาลที่ออกจากวิชาชีพการพยาบาลฯ และเกษียณอายุ ในแต่ละปีก็มีไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐,๐๐๐ คน ความต้องการด้านบริการพยาบาลที่มีเพิ่มมากขึ้นไม่สอดคล้องกับจำนวนพยาบาลที่มีอยู่ จึงยังคงมีภาวะการขาด แคลนพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้การจัด อัตรากำลังพยาบาลที่ขาดแคลนนี้ พยาบาลต้องใช้วันหยุดของตนเองที่พึงมีตามสิทธิ เพื่ออยู่กับครอบครัว และไม่สามารถจัดเวลาให้พักผ่อนเตรียมร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมดี เพียงพอก่อนที่ปฏิบัติให้การดูแลผู้ที่มา ใช้ บริการ จึงมีผลกระทบต่อการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการทวีมากขึ้น ไม่บังเกิด ผลดีต่อองค์กร หน่วยงาน และผู้ให้บริการ

ดังนั้นสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สภากาชาดไทย

จึงเห็นสมควรให้มี การจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้การใช้จริยธรรม และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ ที่สามารถให้การปกป้อง และผดุงความเป็นธรรม แก่ผู้ใช้บริการและผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยให้สมาชิกสภากาชาดไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากกรณีต่าง ๆ เป็นการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึง

## ๙. แผนการดำเนินการ

ลำดับ	กิจกรรม	ปี พ.ศ.๒๕๖๖											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	←→											
๒	ขออนุมัติโครงการ	←→	←→										
๓	คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อ กฎหมายฯ จัดวิทยากรถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์อย่าง บูรณาการ	←→	←→										
๔	ส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ตามสื่อดิจิทัลทั้งหลาย	←→	←→										
๕	ส่งหนังสือเชิญไปยังกลุ่มเป้าหมาย แต่ละเขตสุขภาพ และ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล	←											→
๖	ดำเนินการประชุม		←→	←→		←→	←→		←→		←→	←→	←→
๗	ประเมินผลและสรุปผลการประชุม การจัดการประชุมแต่ละครั้ง		←										→
๘	สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ทั้งหมด												←→

## ๑๐. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำนวน ๗ ครั้งๆละ ๒๕๐ คน รวมทั้งหมด ๑,๗๕๐ คน

## ๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะ

- ๑๑.๑ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายและจริยธรรม
- ๑๑.๒ มีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน
- ๑๑.๓ สามารถปกป้องตนเองได้เมื่อประสบสถานการณ์ต่อการถูกข้อร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม
- ๑๑.๔ มีโอกาสได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นจริยธรรมการให้บริการ
- ๑๑.๕ มีแนวทางในการแสวงหาความช่วยเหลือจากสภาการพยาบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง



กำหนดการประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๖

เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์”

ครั้งที่ ๑ : วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา	หัวข้อ
๐๗:๐๐ - ๐๘:๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๘:๓๐ - ๐๙:๑๕ น.	บรรยายพิเศษ เรื่อง “สภาการพยาบาลกับการผดุงความเป็นธรรมให้กับสมาชิก” โดย - รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาติ ประธานอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายฯ
๐๙:๑๕ - ๑๐:๔๕ น.	อภิปรายเรื่อง “กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างมืออาชีพ” อภิปรายโดย - อ.สิริเกศ ชื่นนิติกุล / อ.วิลาวัลย์ อมรกุล / อ.ประนอมณัฐา วิไลรัตน์ / อ.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
๑๐:๔๕ - ๑๒:๑๕ น.	บรรยายเรื่อง “การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” โดย - รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาติ
๑๒:๑๕ - ๑๓:๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น.	อภิปรายเรื่อง “การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสถานพยาบาลเอกชน” อภิปรายโดย - ดร.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ / อ.ประนอมณัฐา วิไลรัตน์ / ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ อ.วิลาวัลย์ อมรกุล
๑๔:๓๐ - ๑๖:๑๕ น.	อภิปรายเรื่อง “ปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ ผู้ร่วมงาน และการปกครองที่ขาดธรรมาภิบาล” อภิปรายโดย - ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ / อ.สิริเกศ ชื่นนิติกุล / ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาติ
๑๖:๑๕ - ๑๗:๐๐ น.	สรุปสาระสำคัญของการประชุมและประเมินผล และตอบข้อคิดเห็นทั่วไปจากสมาชิก โดย - ดร.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ / ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ / รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาติ อ.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
๑๗:๐๐ น.	พิธีปิดการประชุม

หมายเหตุ: ๑. กรุณาใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเข้าร่วมประชุมทุกคน

๒. รักษาระยะห่าง และรักษาสุขอนามัยตลอดการประชุม

๓. ไม่มีพักรับประทานอาหารว่าง (ผู้เข้าร่วมประชุมออกมารับ และรับประทานอาหารนอกห้องประชุม ตามความสะดวก

ถ้าไม่มีบริการให้ในห้องประชุม) ภาคเช้า ๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ภาคบ่าย ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)

๔. ขอความร่วมมือทำการประเมินผล ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น.

๕. หลักฐานการลงทะเบียน กรุณารับตั้งแต่เวลา ๑๒.๑๕ น. เป็นต้นไป

\*\*ขอขอบคุณในความร่วมมือ\*\*